

ปีที่ 14 ฉบับที่ 4880 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 หน้า 4

เอชพี พาวเวอร์เลียน เอ็กซ์ 2 โน้ตบุ๊กอารมณ์ซิล

ถ้าพูดถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในสมัยก่อนหลายคนคงเห็นภาพกล่องสีดำ หนาๆ หน้าจอเล็กๆ แต่ทั้งหนักและมีราคาแพง ทั้งยังมีทางเลือกที่จะซื้อหาเพียงไม่กี่แบรนด์ที่ผู้ซื้อไม่ต้องคิดมากเพียงแค่มียอดเงินเพียงพอที่ซื้อหามาได้ แต่ทุกวันนี้ ตลาดโน้ตบุ๊กมีการแข่งขันระหว่างกัน และแข่งขันกับแท็บเล็ต ประสิทธิภาพสูงที่เข้ามาเบียดบังตลาดโน้ตบุ๊กเข้าไปทุกที ทำให้มีผลิตภัณฑ์มากมายที่เกิดขึ้นมาในตลาดในหลากหลายแบรนด์สินค้า และหลากหลายรูปแบบ ทั้งยังขอย่อยกลุ่มตลาดลงไปอีกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจ เล่นเกม หรือ สำหรับไลฟ์สไตล์

เอชพี (HP) หนึ่งในกลุ่มเจ้ายุทธจักรโน้ตบุ๊กที่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตอบสนองตั้งแต่กลุ่มธุรกิจจนถึงกลุ่มไลฟ์สไตล์ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่า เป็นโน้ตบุ๊กที่พกพาได้ง่าย แบตเตอรี่อึด และยังเท่เมื่อพกพา ดูดีเมื่อหยิบออกมาใช้งาน ในโน้ตบุ๊กตระกูล Pavilion x2 ที่ผมได้รับมาทดสอบในครั้งนี้

ชื่อเต็มๆ ของเจ้าโน้ตบุ๊กที่ได้รับมาคือ เอชพี พาวเวอร์เลียน เอ็กซ์ 2 10-เจ 005 ที่ดูแล้วไม่เหมือนโน้ตบุ๊กสักเท่าไร แต่ทางเอชพียืนยันว่านี่คือ โน้ตบุ๊กอย่างแน่นอน เพราะเป็นคอมพิวเตอร์แบบถอดหน้าจอออกจากคีย์บอร์ดได้ ทั้งยังมีขนาดเล็ก หน้าจอเพียง 10 นิ้ว น้ำหนักรวมกับคีย์บอร์ดราว 900 กรัมเศษ แถมมี

แท่นวางหน้าจอ (ต้องใช้คู่กับคีย์บอร์ด) แบบแม่เหล็กคล้ายกับเคสของแท็บเล็ต ทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นแท็บเล็ตมากกว่าโน้ตบุ๊กอยู่ดี

แต่จะอย่างไร เจ้า เอชพี พาวเวอร์เลียน เอ็กซ์ 2 10-เจ 005 ที่ยู ก็ตอบโจทย์การทำงานได้ดีทีเดียว จากการที่เอชพี ใส่ วินโดวส์ 8.1 Bing Edition ไมโครซอฟท์ Office 365 (ใช้ได้ 1 ปี) และคลังข้อมูลบนระบบคลาวด์ HP Cloud ความจุ 1 เทราไบต์ให้ใช้งาน ทำให้มีความคล่องตัวในการพกพาไปทำงานข้างนอกสถานที่มากพอดู
เจ้าตัวเล็กนี้ขับเคลื่อนด้วย Intel Atom Z3745 (1.33-1.86 Ghz) RAM 2 GB



หน่วยความจำภายใน 64 GB ที่ดูเหมือนจะน้อย แต่เป็นหน่วยความจำที่ทำงานอย่างรวดเร็ว ใช้ชิพ SSD แบบ e.MMC ซึ่งทำงานได้เร็วกว่าฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนหลายเท่าตัว ทั้งยังเพิ่ม



ที่ยู ก่อนข้างตอบโจทย์คนทำงาน ที่ไม่จริงจังนัก เหมาะที่จะพกพาไปนั่งชิลๆ ริมหทะเลหรือในร้านกาแฟต่างๆ จะเหมาะกับบุคลิกของเจ้าตัวเล็กนี้มากกว่าในสำนักงานที่คุณเอาจริงจัง ซีพียูประมวลผลได้เร็วในระดับหนึ่ง ไม่ถึงกับหือหาว การเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟ เป็นอีกจุดที่ต้องชม เพราะจับสัญญาณได้ดีทีเดียว แม้จะทดลองใช้ในที่ห่างจากเราเตอร์ไวไฟ เจ้าตัวเล็กนี้ก็ยังคงค้นหาสัญญาณพบ

หน่วยความจำภายนอกได้อีกด้วยเมมโมรี่การ์ดความจุสูงสุด 64 GB

หน้าจอ

สัมผัส ตอบสนองการสัมผัสได้รวดเร็วทันใจ ระบบเสียงที่ให้มานั้นประทับใจทีเดียว มีปุ่มปรับเสียงทางด้านข้างขวามือ เหนือปุ่มเข้าวินโดวส์ ส่วนปุ่มปิดเครื่องอยู่ด้านบน ไม่ทำให้สับสน นอกจากนั้นยังมีพอร์ตยูเอสบี 3.0 จำนวน 1 พอร์ต มินิเอชดีเอ็มไอ อีก 1 พอร์ต ไวไฟเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ รวมทั้งจอภาพ เพียงแต่ต้องหาสายสัญญาณ มินิ เอชดีเอ็มไอ ทุ เอชดีเอ็มไอ มาใช้ต่อเข้าจอภาพภายนอกเท่านั้น

เอชพี พาวิลเลียน เอ็กซ์ 2 10-เจ 005



อย่างไรก็ตามจุดด้อยประการหนึ่งคือความเล็กของตัวบอดี้ที่ทำให้คีย์บอร์ดมีขนาดเล็กตามไปด้วย แม้จะให้ความรู้สึกที่ดีในการกด แต่ด้วยปุ่มที่มีขนาดเล็กทำให้การกดผิดพลาด

อยู่บ่อยครั้ง การวางตำแหน่งปุ่ม Del และปุ่มฟังก์ชันอื่นๆ ก่อนข้างจะทำให้ใช้งานได้ยาก นอกจากนั้นการที่หน้าจอมีความละเอียดเพียง 1,280x800 พิกเซล และไม่สามารถปรับลดหรือเพิ่มขึ้นได้ ทำให้ตัวอักษรในโปรแกรมเวิร์ด ตัวเล็กไปสักหน่อย แต่สำหรับอี-บุ๊ก ที่ทำมาดี ๆ นั้น ไม่มีปัญหา

สำหรับราคาเจ้า เอชพี พาวิลเลียน เอ็กซ์ 2 10-เจ 005 ที่ยู อยู่ที่ราวหมื่นกลางๆ และเอกลักษณ์ของการเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับวันชิลๆ ทำให้ตัดสินใจได้ไม่ยาก ถ้าคุณมีไลฟ์สไตล์แบบนี้